

## คำสั่งกองทัพอากาศ

(เฉพาะ)

ที่ ๑/๖๖

เรื่อง มอบอำนาจช่วงให้ รอง ผบ.ทอ., ผช.ผบ.ทอ.(สายงานกิจการพิเศษ)

และ รอง เสธ.ทอ.(สายงานกำลังพล) ทำการแทนและสั่งการในนามของ รมว.กท.

เพื่อให้การทำกรแทนและสั่งการในนามของ รมว.กท.เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม สะดวก รวดเร็ว และสอดคล้องกับการปฏิบัติราชการโดยรวมของ ทอ.

โดยอาศัยอำนาจตามคำสั่ง กท.(เฉพาะ) ที่ ๒๘๑/๖๐ ลง ๒๗ พ.ค.๖๐ เรื่อง มอบอำนาจให้ ปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ และผู้บัญชาการทหารอากาศ ทำการแทนและสั่งการในนามของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ซึ่ง รมว.กท.กำหนดให้ ผบ.ทอ. มีอำนาจมอบอำนาจช่วงให้ รอง ผู้ช่วย เสนาธิการ และรองเสนาธิการ ทำการแทนและสั่งการในนาม รมว.กท. แล้วแต่กรณีได้ตามที่เห็นสมควร จึงให้ปฏิบัติดังนี้

๑. ยกเลิกคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๔๓/๖๐ ลง ๑๒ มิ.ย.๖๐ เรื่อง มอบอำนาจช่วงให้ รอง ผบ.ทอ., ผช.ผบ.ทอ.และ รอง เสธ.ทอ.ทำการแทนและสั่งการในนามของ รมว.กท.และ ผบ.ทสส. และมอบอำนาจช่วงให้ รอง ผบ.ทอ., ผช.ผบ.ทอ.(สายงานกิจการพิเศษ) และ รอง เสธ.ทอ.(สายงานกำลังพล) ทำการแทนและสั่งการในนามของ รมว.กท.ตามที่กำหนดไว้ในคำสั่งฯ นี้

๒. มอบอำนาจช่วงให้ รอง ผบ.ทอ.ทำการแทนและสั่งการในนามของ รมว.กท.ดังนี้

ลำดับ	เรื่อง	หน่วยดำเนินการ	สายงานผ่าน
๑	การให้ทหารประดับแผ่นดิดไหล่และกำหนดรูปสัญลักษณ์ของแผ่นดิดไหล่ตามความในข้อ ๓ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๑๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๗ ว่าด้วยการใช้เสื้อครุย เสื้อปริญญา และเครื่องหมายพิเศษบางอย่าง (ไว้ในกรณีนายทหารชั้นนายพล)	กพ.ทอ.	นำเรียนโดยตรง
๒	การอนุมัติให้ข้าราชการกลาโหมเดินทางไปประชุม ดูงาน หรือ แข่งขันกีฬา ณ ต่างประเทศ โดยไม่ถือเป็นวันลาตามมติ คณะรัฐมนตรี หรือคำสั่งนายกรัฐมนตรี และมีได้ใช้งบประมาณของ กท. (ไว้ในกรณีนายทหารชั้นนายพล)	กพ.ทอ.	นำเรียนโดยตรง
๓	การอนุมัติให้ข้าราชการกลาโหมที่ไปทำงานทางองค์การ หรือ รัฐวิสาหกิจ เดินทางไปต่างประเทศในกิจการขององค์การ หรือ รัฐวิสาหกิจนั้น (ไว้ในกรณีนายทหารชั้นนายพล)	กพ.ทอ.	นำเรียนโดยตรง

ลำดับ	เรื่อง	หน่วยดำเนินการ	สายงานผ่าน
๔	การอนุมัติให้ข้าราชการกลาโหมลาภกิจ หรือลาพักผ่อนไปต่างประเทศ (เว้นในกรณีนายทหารชั้นนายพล)	กพ.ทอ.	นำเรียนโดยตรง
๕	การอนุมัติให้เดินทางไปต่างประเทศ กรณีตามลำดับ ๒ - ๔ ของนักเรียนทหาร ทหารกองประจำการ และลูกจ้าง	กพ.ทอ.	นำเรียนโดยตรง

๓. มอบอำนาจช่วงให้ ผช.ผบ.ทอ.(สายงานกิจการพิเศษ) ทำการแทนและสั่งการในนามของ รมว.กท.ดังนี้

ลำดับ	เรื่อง	หน่วยดำเนินการ	สายงานผ่าน
๑	การอนุมัติให้หน่วยทหารในส่วนภูมิภาคยิงสลุต	ยก.ทอ.	นำเรียนโดยตรง

๔. มอบอำนาจช่วงให้ รอง เสธ.ทอ.(สายงานกำลังพล) ทำการแทนและสั่งการในนามของ รมว.กท.ดังนี้

ลำดับ	เรื่อง	หน่วยดำเนินการ	สายงานผ่าน
๑	การอนุมัติให้ย้ายสถานศึกษาของข้าราชการที่ทางราชการส่งไปศึกษา ณ ต่างประเทศ ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ - การย้ายสถานศึกษานั้นต้องไม่เปลี่ยนแผนการศึกษา วิชา ระยะเวลาศึกษา และงบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม - สถานศึกษาใหม่ที่ย้ายไปศึกษาต้องได้รับการรับรองจากสำนักงาน ก.พ.แล้ว และเฉพาะการศึกษาวิชาแพทย์ เพื่อสอบเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค ต้องได้รับความเห็นชอบหรือการรับรองจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคของประเทศที่ไปศึกษาอีกด้วย (เว้นในกรณีนายทหารชั้นนายพล)	กพ.ทอ.	นำเรียนโดยตรง
๒	การอนุมัติให้ส่งข้าราชการกลาโหมไปศึกษา ดูงาน หรือฝึกงาน ณ ต่างประเทศ ตามโครงการศึกษา ดูงาน หรือฝึกงาน ณ ต่างประเทศ ประจำปี ซึ่ง รมว.กท.ได้อนุมัติโครงการไว้แล้ว (เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว ให้ส่งสำเนาเรื่องรวมทั้งค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้ กง.กท.ทราบ ๑ ชุด เพื่อตรวจสอบอัตราค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายไปแล้ว ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการด้วย) (เว้นในกรณีนายทหารชั้นนายพล)	กพ.ทอ.	นำเรียนโดยตรง

ลำดับ	เรื่อง	หน่วยดำเนินการ	สายงานผ่าน
๓	การอนุมัติให้เดินทางไปต่างประเทศทุกกรณี ตามลำดับ ๒ ของนักเรียนทหาร ทหารกองประจำการ และลูกจ้าง ตลอดจนการอนุมัติให้นักเรียนทหาร และนักเรียนทุนของ กท.ที่ไปศึกษา ณ ต่างประเทศ ลากลับประเทศไทยเป็นการชั่วคราวได้	กพ.ทอ.	นำเรียนโดยตรง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖

(ลงชื่อ) พล.อ.อ.อลงกรณ์ วัฒนธร  
(อลงกรณ์ วัฒนธร)  
ผบ.ทอ.

การแจกจ่าย

- ผบ.ทอ., รอง ผบ.ทอ., ผช.ผบ.ทอ.(สายงานยุทธบริการ), ผช.ผบ.ทอ.(สายงานกิจการพิเศษ), เสธ.ทอ., ปช.พิเศษ ทอ., รอง เสธ.ทอ.(สายงานกำลังพล), รอง เสธ.ทอ.(สายงานการข่าว), รอง เสธ.ทอ.(สายงานยุทธการ), รอง เสธ.ทอ.(สายงานส่งกำลังบำรุง), รอง เสธ.ทอ.(สายงานกิจการพลเรือนและกิจการพิเศษ), สน.ปช.ทอ., สน.ผทค.ทอ., นขต.บก.ทอ.และ นขต.ทอ.
- จก.กพ.ทอ., รอง จก.กพ.ทอ., ผอ.สนพ.กพ.ทอ., ผอ.สปพ.กพ.ทอ., รอง ผอ.สนพ.กพ.ทอ., รอง ผอ.สปพ.กพ.ทอ., และ ผสธ.ประจำ กพ.ทอ.
- นขต.กพ.ทอ., นขต.สนพ.กพ.ทอ.และ นขต.สปพ.กพ.ทอ.

สำเนาถูกต้อง

(ลงชื่อ) น.อ.เจริญชัย ศรีเจริญ  
(เจริญชัย ศรีเจริญ)  
รอง ผอ.กปค.สปพ.กพ.ทอ.ทำการแทน  
ผอ.กปค.สปพ.กพ.ทอ.  
๑๖ ม.ค.๖๖

ร.อ.กิตติพงษ์ ฯ                      พิมพ์/ทาน  
น.ท.หญิง ชลธิชา ฯ                      ตรวจ